

# ” เปิดเรียนครูสมาธิ เรียนฟรี มี1)เสาร์-อาทิตย์ 2) จ-ศ ” เมื่อเรามาเรียนสมาธิ เป็นการสะสมพลังจิต มีประโยชน์อย่างมาก ถ้าเรียนจากผู้ที่มีความรู้ คิดวิธีการสอนแบบไฮเทค ไม่ยาก ดูรายละเอียดด้านในครับ



” เปิดเรียนครูสมาธิ เรียนฟรี มี1)เสาร์-อาทิตย์ 2) จ-ศ ” เมื่อเรามาเรียนสมาธิ เป็นการสะสมพลังจิต มีประโยชน์อย่างมาก ถ้าเรียนจากผู้ที่มีความรู้ คิดวิธีการสอนแบบไฮเทค ไม่ยาก ดูรายละเอียดด้านในครับ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ประธานก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ คือ พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร <http://www.samathi.com/institute-detail.php?actid=4>

ผมชื่อ นายเอกภักดิ์ พิสุทธิขานนท์ (โต) เป็นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่39 เพิ่งจะเรียนจบหลักสูตรไป รู้สึกถึงประโยชน์มากมายที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ จึงขอแชร์ความจริงให้ทุกๆท่านที่กำลังหาการอบรมที่เรียนได้ง่ายมาก

ก่อนเรียนหลักสูตรนี้ : ได้ค้นหา วิธีการ และได้เข้าอบรมมาหลายหลักสูตร ส่วนใหญ่ มีการแนะนำแต่ไม่ละเอียด ในหลายๆแห่ง จะเน้นนั่งนานมาก จนทำให้ผู้ปฏิบัติใหม่ๆ กลัว นั่นคือการเรียนที่ไม่มีระบบ

หลังจากการเรียน : หลักสูตรสมาธินี้ (ครูสมาธิ) ได้ผ่านการคิด เรียบเรียงการศึกษาสมาธิ มานาน

จากพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร ลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ออกแบบการเรียน พื้นฐานวันละเล็กน้อย มีการเดินจงกรม เพื่อกรองอารมณ์ต่างๆ

ก่อนจะนั่งสมาธิ ซึ่งการนั่งสมาธิเป็นการสะสมพลังจิต ในแต่ละวัน จะสะสมเป็นพลังหลัก60%

และสะสมเป็นพลังเฉลี่ย 40% พลังเฉลี่ยนี้ จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์หลังเรียน : มีความใจเย็น แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการทำงาน เพื่อนร่วมงาน

ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยสมาธิ เรียกได้ว่า จากหลักให้กลายเป็นเบา ถ้าน้อยก็บรรเทาหายไป

ขอเรียนเชิญนะครับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี หรือ แข็งแรง

วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป

สุขภาพดี แข็งแรง

มีความอดทน และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเคร่งครัด

ไม่เป็นผู้มีสติพันเพื่อน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

การเรียนการสอนใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

รวมการเรียน 200 ชั่วโมง มี 2ภาคให้เลือก 1)เสาร์และอาทิตย์

หรือ จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.

ติดต่อได้ที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

02-635-3333 ต่อ 2405(กระเต) 091-445-5517

ต่อ 2709(วงศ์ดาว) 091-035-4415